

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน

เรื่อง การสำรวจการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 วิชาบัญชีเบื้องต้น 2  
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2/2554

โดย

นางสาวสุภาพร ศิลากุล

แผนกวิชาการบัญชี  
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม  
กระทรวงศึกษาธิการ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

## บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การสำรวจการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 แผนก  
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพท่าคูม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา สํารวจ  
ปัจจัยที่ทำให้นักเรียนเข้าชั้นเรียนสาย วิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล ของนักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาค  
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตร  
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 38 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบบันทึกคะแนนประกอบด้วย แบบบันทึกคะแนน รายชั่วโมงตลอดภาค  
เรียน และสถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ จำนวนนับ และค่าร้อยละ

ผลการวิจัยสรุปได้ดังต่อไปนี้ การจัดการเรียนการสอน รายวิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล ให้กับ นักศึกษาแผนก  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพท่าคูม จังหวัดสุรินทร์ พบว่า การวิเคราะห์ข้อมูลจากการ  
บันทึกการเข้าเรียน พบว่า นักศึกษากลุ่มที่ศึกษามีจำนวน 38 คน มีคะแนนเข้าชั้นเรียนในการตรงต่อเวลาน้อยที่สุด  
0 คน นักศึกษาเข้าชั้นเรียนในระดับปานกลาง 7 คน และนักศึกษเข้าชั้นเรียนตรงต่อเวลาสม่ำเสมอ 11 เมื่อทำการ  
วิเคราะห์สัมพันธภาพของคะแนนความรับผิดชอบต่อเวลาเรียน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า นักศึกษาที่มีผลการ  
เรียนในระดับ C - A ที่มีความสัมพันธ์กับคะแนนความรับผิดชอบต่อเวลา มีจำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 88.89  
คะแนนักศึกษาที่มีผลการเรียนในระดับ C - A ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับคะแนนความรับผิดชอบต่อเวลา มีจำนวน 2  
คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 อภิปรายผลการวิจัย ผลการการวิจัยพบว่า โดยรวมนักศึกษาที่มีผลการเรียนในระดับ B -  
ที่มีความสัมพันธ์กับคะแนนความรับผิดชอบต่อเวลาที่ระดับคะแนน 8 - 10 มีจำนวน 10 คน และนักศึกษาที่มี  
ผลการเรียนในระดับ B - A ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับคะแนนความรับผิดชอบต่อเวลา ไม่มี ส่วนนักศึกษาที่มีผลการ  
เรียนในระดับ C - C+ ที่มีความสัมพันธ์กับคะแนนความรับผิดชอบต่อเวลาที่ระดับคะแนน 3 - 7 มีจำนวน 5 คน  
คะแนนักศึกษาที่มีผลการเรียนในระดับ C - C+ ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับคะแนนความรับผิดชอบต่อเวลา มีจำนวน 2  
คน และมีนักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 1 คน โดยมีคะแนน 0 - 2 คะแนน มีความสอดคล้อง  
วิสต์ ปทุมราช (ม.ป.ป.:2 อ้างถึงใน สุรจิต คำมะสอน 2548: 27 )ได้ให้คำจำกัดความการตรงต่อเวลาหมายถึง  
การปฏิบัติงานหรือกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดให้เสร็จตามที่กำหนด เช่นนักเรียนทำแบบฝึกหัดส่งทันตามเวลาที่ครู  
กำหนดทุกครั้ง สรุปได้ว่า การตรงต่อเวลาเป็นการกระทำกิจกรรมใดๆ ที่ต้องมีการวางแผนและให้เสร็จตาม  
กำหนดเวลา ซึ่งถือว่าเวลาเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุด เมื่อเวลาผ่านไปแล้ว เราไม่สามารถเรียกกลับมาคืนได้ ดังนั้นเรา  
องบริหารเวลาให้คุ้มค่ามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ถ้าหากปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ ไม่เกิด  
ประโยชน์อะไรขึ้นมาเลย ก็จะเสียโอกาสในภายหลัง การที่จะมีความสุขที่สุด คือการรู้จักจัดการและมีการวาง  
แผนการใช้เวลาในการทำกิจกรรมใดๆให้ถูกต้องและพยายามทำให้เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลาและเป็นไปตาม  
เป้าหมายที่วางไว้ทำให้ชีวิตมีความสุขตลอดจนอยู่ร่วมกับผู้อื่นและสังคมได้ด้วยดี